

Số: 34 /TB-HUD8

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Mã chứng khoán: HD8

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 và 3 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: 024 66640911

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quang Phong

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCHC, Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố:  24h  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Đơn xin thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và chấm dứt Hợp đồng lao động của ông Tạ Văn Phương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 14/02/2023 tại đường dẫn <http://hud8.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu kèm theo:

- Đơn xin thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và chấm dứt HĐLĐ của ông Tạ Văn Phương.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Quang Phong**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG  
VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG**

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị;
- Ông Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Tên tôi là: Tạ Văn Phương

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty

Tôi xin làm đơn này báo cáo và xin được trình bày nguyện vọng cá nhân với nội dung như sau:

Tôi được Công ty tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/02/2011 cho tới nay. Trong quá trình công tác, tôi đã luôn được Ban lãnh đạo và tập thể CBNV Công ty tạo điều kiện giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên vì công việc gia đình tôi không thể tiếp tục với nhiệm vụ được phân công. Vì vậy, tôi làm đơn này xin được thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và xin chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty từ ngày 01/03/2023. Tôi sẽ bàn giao công việc của mình một cách đầy đủ và có trách nhiệm cho người được lãnh đạo Công ty giao tiếp nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và tập thể CBNV Công ty đã tin tưởng, hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc Công ty tiếp tục đạt được nhiều thành công trong thời gian tới.

Rất mong Hội đồng quản trị, ông Giám đốc Công ty xem xét, giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

*Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023*

**Người làm đơn**



**Tạ Văn Phương**